



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 หน้า 12 มูลค่าข่าว 183,924.-

เปิดโครงการ THE CITY จรัญฯ-ปิ่นเกล้า ให้ 40 นิสิต นักศึกษา ในโปรแกรม AP OPEN HOUSE 2023 เปิดโลกการเรียนรู้ ภายใต้คอนเซปต์ “More Than A Theory ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี” จะะลึกทุกกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่งานฐานราก จนถึงการส่งมอบบ้าน ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า พร้อมส่งเทรนด



เอพีก็ได้ให้กำลังใจ และคอยแนะนำตลอด ผมได้เรียนรู้การดีไซน์และนวัตกรรมที่เอพีพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ รวมถึงการทำเวิร์กช็อปเพื่อค้นหา Unmet Need ของที่ ๆ ผู้พิการ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำโฟลโพรเจกต์เรื่องการ



เปิดโลกเรียนรู้ให้เด็กลงมือทำจริง

การออกแบบยุคใหม่กับแนวคิด Inclusive Living การออกแบบเพื่อให้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของทุกคน

นางสาวชนิภรณ์ กองเกตุใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าร่วมเผยว่า การฝึกงานที่เอพีทำให้เราได้เรียนรู้ on-the-job training ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ จากหลากหลายคณะ เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและโชคดีมากที่ได้เป็น 1 ใน 40 คน

นายภูริชญ์ รักแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เล่าว่า ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียน และไม่ใช่แค่ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเดียว สัมกับคอนเซปต์ที่ว่า “ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี” เป็นการสะท้อนภาพได้ชัดเจนมาก ที่ ๆ ที่เอพีพาเราไปดูถึงไซต์งานจริง ผมมั่นใจมากกว่าหาไม่ได้จากในห้องเรียนแน่นอน นายพันเพชร จึงตามน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าว่า ตอนแรกกังวลว่าจะเรียนหรือตามทันเพื่อนคนอื่นที่เป็นสายตรงด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ซึ่งที่ ๆ ที่



ออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคน มีชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้ ต่อไป AP OPEN HOUSE เป็นโปรแกรมฝึกงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เมื่อสิ้น

สุดโปรแกรมประจำปี 2566 นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี่ และ นิสิตนักศึกษาจำนวน 4 คนที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่นยังจะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิทซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ด้วย.